

Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới

NGUYỄN TÂM *

KHU vực biên giới cả nước nói chung, vùng Tây Nam Bộ nói riêng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng do những đặc điểm về địa lý và lịch sử mà đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, kết cấu hạ tầng nghèo nàn, giao thông đi lại khó khăn, giáo dục, y tế, văn hóa - thông tin kém phát triển... dẫn đến mặt bằng dân trí thấp, nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng lạc hậu vẫn còn tồn tại. Do đó, hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới cũng bộc lộ nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết như: trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; năng lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt, tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội không được thường xuyên, hiệu quả không cao. Vì vậy, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước không đến được với người dân hoặc không được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Trong khi đó, địa bàn biên giới là nơi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, nhất là việc chúng lợi dụng những khó khăn, thiếu thốn, sự hạn chế về trình độ dân trí, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo... để xuyên tạc

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân chống phá cách mạng. Do vậy, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vùng biên giới vững

manh vừa có ý nghĩa quan trọng, cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, là lực lượng chuyên trách nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Muốn hoàn thành được trách nhiệm nặng nề, vẻ vang ấy, Bộ đội Biên phòng phải gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Thông qua cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức và phát huy sức mạnh của quần chúng, tạo ra thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Muốn vậy, Bộ đội Biên phòng phải tích cực tham gia xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới.

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định việc tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Bộ đội Biên phòng. Chính tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, dựa vào hệ thống chính trị cơ sở để thực hiện các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức và phát động các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền

* Đại tá, Cục phó Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

an ninh biên giới. Đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng và bảo vệ vùng biên giới nói chung, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới nói riêng như: Quyết định số 16/HĐBT ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc lấy ngày 3-3 hằng năm là "Ngày Biên phòng"; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 28-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo"...

Trong các chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với các bộ, ngành, đoàn thể như: Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam... đều có nội dung tham gia xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức của các ngành, các đoàn thể đó ở cơ sở. Thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ của Bộ đội Biên phòng cho cơ sở ở các xã, phường biên giới, các đơn vị đã lựa chọn, điều động hàng trăm đồng chí là những cán bộ có phẩm chất, năng lực, am hiểu phong tục, tập quán về tăng cường cho các xã, phường biên giới. Trong đó các đơn vị tuyến Tây Nam Bộ đã cùng điều động ngót một trăm đồng chí tăng cường cho 65 xã. Do thường xuyên bám dân, bám địa bàn, nắm chắc tình hình nên các đồng chí đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, củng cố xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ tăng cường cho các xã đã thực sự phát huy được vai trò, tác dụng, là người tham mưu đắc lực, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều đồng chí được tham gia vào các cương vị chủ chốt của cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ở các xã, phường biên giới.

Thực tiễn những năm qua cho thấy các chủ trương, biện pháp của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tây Nam Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện. Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể củng cố, xây dựng 56 chi bộ, 12 ủy ban nhân dân xã, 15 ban công an xã, 137 chi hội phụ nữ, 124 chi đoàn thanh niên. Trực tiếp phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và huấn luyện 3.615 dân quân, xây dựng 1.823 tổ an ninh nhân dân; tích cực tham mưu và hướng dẫn đội ngũ cán bộ chủ trì của các tổ chức ở cơ sở xác định nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng lực lượng cốt cán là những người có vai trò ảnh hưởng lớn trong quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo như các trưởng thôn, trưởng ấp, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo, để họ trực tiếp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh chống lân chiếm biên giới. Hằng năm, các đơn vị Biên phòng đều phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố gặp mặt, biểu dương những người tiêu biểu trong lực lượng cốt cán này. Một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới là phát hiện, lựa chọn những thanh niên ở các địa bàn này để tuyển vào lực lượng Bộ đội Biên phòng. Quá trình công tác trong lực lượng, những thanh niên này được đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết đều trở thành đoàn viên, nhiều thanh niên được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ, một số được tiếp tục đào tạo để phục vụ lâu dài trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, số trở về địa phương là những quần chúng ưu tú tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở và cũng là lực lượng nòng cốt trong các phong trào địa phương.

Có thể nói, công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới trong những năm vừa qua đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tây Nam Bộ thực hiện thường xuyên có nền nếp. Kết quả của công tác này, cùng với việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng địa bàn vùng biên giới vững mạnh, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả thiết thực. Phân loại phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới hằng năm đều có từ 87 - 90% số xã, phường đạt tiêu chuẩn vững mạnh và khá. Kết quả đó đã góp phần tạo ra thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

Quá trình tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới của các đơn vị Bộ đội Biên phòng có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

Một là, phải làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, nhất là cấp ủy, chỉ huy các đồn, trạm biên phòng, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, cán bộ tăng cường cho các xã có nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng. Từ đó xác định trách nhiệm tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới.

Hai là, quá trình tham gia củng cố, xây dựng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới cần đặc biệt chú trọng tới việc bồi dưỡng kiến thức, năng lực và phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là trình độ văn hóa, phương pháp xây dựng nội dung và cách thức tổ chức thực hiện các nội dung công tác ở cơ sở.

Ba là, chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán là những trưởng thôn, trưởng ấp, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo để tạo chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị ở cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đường lối,

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chủ trương công tác của địa phương.

Trong những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tiếp tục đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi mới nặng nề, phức tạp hơn. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở các xã, phường biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì vậy, để phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các lực lượng và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, nhiệm vụ xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới càng cần phải được đặc biệt quan tâm.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định tiếp tục thực hiện tốt một số trọng tâm công tác sau:

1 - Làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng có nhận thức sâu sắc rằng: muốn xây dựng các xã, phường biên giới vững mạnh mọi mặt trọng tâm là phải xây dựng hệ thống chính trị, bởi đó là chỗ dựa quan trọng và vững chắc nhất của Bộ đội Biên phòng trong quá trình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hệ thống chính trị có mạnh thì đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới đến được với người dân, mới huy động được sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Vì vậy, phải tập trung củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, trước hết là những vùng xung yếu, những nơi còn yếu kém. Do ở khu vực biên giới địa bàn rộng, đi lại khó khăn, đồng thời nhiệm vụ quản lý xã hội ở nông thôn, ấp có vai trò rất quan trọng nên trong xây dựng hệ thống chính trị xã, phường biên giới cần lấy thôn làm cơ sở. Phải phân đấu để các thôn, ấp đều có đảng viên, tổ đảng hoặc chi bộ, có dân quân, công an thôn, hoạt động đều, có chất lượng, quản lý, điều hành tự quản tại địa phương.

(Xem tiếp trang 60)

Hai là, là một huyện chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh, nên phải coi việc giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi chính sách, chế độ đối với người có công và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó thiết thực động viên và huy động sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội vào phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tập trung phát triển các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi để nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân; có các chính sách hấp dẫn để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện gắn với tạo việc làm, thu nhập; thực hiện an dân để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Bốn là, luôn coi trọng công tác sơ, tổng kết các hoạt động trên cả lý luận và thực tiễn; thực hiện phương thức chỉ đạo đi từ điểm đến diện; chú trọng nhân rộng các điển hình, đồng thời thường xuyên rút ra những bài học kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém...

Chỉ sau một phần ba thế kỷ, Củ Chi đã thực sự hồi sinh từ một vùng đất chết. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của Củ Chi đang tiến bước vững vàng, hứa hẹn sự ổn định và tăng trưởng mới. Đã thấy trên từng gương mặt của người dân; trên phố xá, ruộng đồng Củ Chi rạng ngời niềm hạnh phúc của no ấm, sinh sôi. Không phải là mơ ước nữa, "đất thép" đã thực sự nở "hoa hồng"! Đó cũng là thông điệp của Củ Chi hôm nay!

Trước những lợi thế là cửa ngõ tây bắc thành phố mang tên Bác, là nơi có đường xuyên Á đi qua, nằm cạnh khu kinh tế trọng điểm của phía Nam... Củ Chi đang từng ngày phấn đấu để chắc chắn sẽ thêm một lần anh hùng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Để từ đó, Củ Chi gần với thành phố của mình hơn và hòa nhịp cùng đất nước. Bởi Củ Chi là một phần của thành phố mang tên Bác, và Củ Chi luôn ở trong lòng mỗi người dân Việt. □

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG...

(Tiếp theo trang 55)

2 - Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho địa phương củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Muốn vậy phải nắm vững tình hình mọi mặt của địa phương để tham mưu, phát hiện nguồn cán bộ, giới thiệu cán bộ vào các vị trí trong hệ thống chính trị; tham mưu xây dựng các chủ trương, biện pháp công tác, cách thức tổ chức thực hiện cho từng tổ chức sao cho đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và phù hợp với thực tế tình hình địa phương.

3 - Tham mưu cho địa phương thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tích cực tham gia bảo vệ đội ngũ cốt cán ở cơ sở không để kẻ địch và phần tử xấu lôi kéo; kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những sai phạm của cán bộ cơ sở để giữ vững uy tín với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước.

4 - Tích cực phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cho địa phương, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số. Trong công tác tuyển quân hằng năm cần tiếp tục lựa chọn số thanh niên tốt là người các dân tộc thiểu số, người cư trú tại khu vực biên giới vào Bộ đội Biên phòng để đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian họ làm nghĩa vụ quân sự. Trừ số tiếp tục được đào tạo phục vụ lâu dài trong lực lượng biên phòng, số còn lại trước khi hết nghĩa vụ cần phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức bồi dưỡng những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quản lý xã hội để tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

5 - Tiếp tục chăm lo xây dựng, tranh thủ và phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, ấp, các chức sắc tiến bộ trong các tôn giáo. Từ đó, tạo lực lượng cốt cán làm chỗ dựa cho hệ thống chính trị ở cơ sở trong quá trình tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. □